

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๕๕



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง”

เรียน - บัญชีแนบท้าย-

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” โดยการสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดำเนินการจัดอบรมฯ ก่อนวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงจัดการประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น จังหวัดแพร่ได้กำหนดรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดแพร่ (ชั้น ๒) จึงขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๕๕๓-๕๑๑๙ ต่อ ๓๐๖
ผู้ประสานงาน นางวิมลรัตน์ สุทธิดี

(นายโชคดี อมรวิทย์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

แนบท้ายตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง การประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง”

๑	ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
๒	ปลัดจังหวัดแพร่
๓	พัฒนาการจังหวัดแพร่
๔	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่
๕	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๖	ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่ (นายสมศักดิ์ วงศ์หลวง นายก ทต.บ้านปิน)
๗	ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (นายวุฒิพงษ์ กาซ้อง นายก อบต.เหมืองหม้อ)
๘	นายอำเภอ ทุกอำเภอ
๙	เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กำหนดการประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง”

ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒

อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- เวลา ๑๐.๐๐ น. - - ประธานการประชุมกล่าวเปิดการประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านเครือข่าย
เวลา ๑๑.๓๐ น. อินเทอร์เน็ต (Web Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง”
- ประเด็นการชี้แจง
- ประเด็นที่ ๑ แนวทางการบูรณาการการขับเคลื่อนการจัดทำ “โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง”
- ประเด็นที่ ๒ บทบาทและหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงสาธารณสุข ในการ
บูรณาการความร่วมมือการทำงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประเด็นที่ ๓ แนวทางการจัดอบรมโครงการดังกล่าวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- ประเด็นที่ ๔ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหน้ากากอนามัย
รวมทั้งนโยบายหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าว
ของกระทรวงสาธารณสุข
- เวลา ๑๑.๓๐ - - ถาม/ตอบในประเด็นที่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและและผู้แทนองค์กร
๑๒.๐๐ น. ปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อสงสัย
-